



ประกาศโรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยา
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 และหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนที่ ศธ 04006/ว1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว โรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยาจึงกำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม ถึง วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ในช่วงปิดสถานศึกษาตามประกาศนี้คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยา สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การมอบหมายงาน และรับทราบคำสั่งต่าง ๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ “ UPR News และ PICHAIRUK SOCIETY ” โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากบุคลากรท่านใดที่ได้รับมอบหมายภาระงานต่าง ๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยา ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายนั้น โดยห้ามบุคลากรทุกท่านเดินทางออกต่างจังหวัด หากมีความจำเป็นให้ขออนุญาตผู้บริหารสถานศึกษาเป็นรายกรณี และเมื่อกลับมาแล้วให้รายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษาโดยทันที

2. ให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจและผู้อยู่เวรตามคำสั่งโรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยาทั้งในเวลากลางวัน กลางคือ และวันหยุดราชการ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด หากมีกรณีฉุกเฉินให้รับดำเนินการรายงานผู้บริหารสถานศึกษาโดยทันที

3. เลื่อนกำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2563 การสอบความสามารถพิเศษ การสอบคัดเลือกนักเรียน การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว **เลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด** จนกว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.upr.ac.th หรือ Facebook “โรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยา” สำหรับเอกสารคู่มือและใบสมัครที่นักเรียนมีอยู่เรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้ได้ในวันรับสมัคร โดยไม่ต้องติดต่อขอรับใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอัครพิชัยรัษฎพิทยา